

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดแกว่งในกรอบหากการเมืองไม่มีเหตุรุนแรง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ขณะที่ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ ด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง หากสถานการณ์การเมืองไม่ได้มีเหตุรุนแรงเพิ่มเติมในวันนี้

*เบนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียวันนี้ ขณะที่ความต้องการเสี่ยงครั้งใหม่ที่หนุนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์นั้น ถ่วงเงินให้อ่อนค่าลง

*นักลงทุนอาจจะยังขายเงินออกมาในบิทน้า เนื่องจากคาดว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป เพื่อขจัดภาวะเงินฝืด ซึ่งตรงข้ามกับธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่จะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของญี่ปุ่นในเดือนพ.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งเป็นการทะลุ 1% เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยเงินเฟ้อปรับขึ้นภายใต้ความพยายามของบีโอเจ ที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ผ่านทางมาตรการกระตุ้นทางการเงินในเชิงรุก

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุน จากการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือนในสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้แรงหนุนจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ปรับตัวขึ้นด้วย

*ยูโรปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการโอนเงินกลับประเทศ ของธนาคารในยุโรป และจากแรงซื้อของกลุ่มผู้ส่งออกยูโรโซน ขณะที่ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของยูโรโซน พุ่งขึ้นอย่างมาก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.819 บาท

*08.31 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.82/84 จาก 32.83/85 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.80/84 จาก 32.82/86 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.81/84 จาก 104.73 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3711/12 จาก 1.3693 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้คงเจ็บมาก ถ้าการเมืองไม่ได้มีอะไรแรงๆ เหมือนเมื่อวาน บาทคงไม่ไปไหน นักลงทุนก็คงจะ square position กันไปหมดแล้ว" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัว ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนได้ปรับสถานะการลงทุนในเงินไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว โดยถ้าวันนี้ ปัจจัยการเมืองไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มเติม คาดว่าเงินบาท จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 32.80-32.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้